
Reykjavík 25. febrúar 2020 

Umsögn frá Kristínu Völu Erlendsdóttur fulltrúa foreldrafélaga og Jóni Finnbogasyni 

fulltrúa slembivalinna í Íbúaráði Miðborgar og Hlíða. 

- Vegna tillögu á breytingu á deiliskipulagi Veðurstofuhæðar vegna afmörkunar nýrrar 

lóðar fyrir smáhýsi að Bústaðavegi og vegna tillögu að breytingu á deiliskipulagi færslu 

Hringbrautar og vegna afmörkunar nýrrar lóðar fyrir smáhýsi að Skógarhlíð. 

Undirrituð eru ekki sátt við staðsetningu húsanna inni í miðju skólahverfi þar sem fjöldi 

grunnskólabarna þarf að eiga leið framhjá smáhýsunum í og úr skóla og frístundir.  

Hvernig ætla borgaryfirvöld að tryggja öryggi í kringum smáhýsin svo ung börn finni ekki 

notaðar nálar og ónotuð vímuefni á víðavangi eða verða fyrir áreiti? Hvernig ætla 

borgaryfirvöld að tryggja að skjólstæðingar velferðarþjónustunnar, sem búa munu í 

smáhýsunum, fái eftirfylgni sem nauðsynleg er í Íbúahverfi? 

Við teljum að svör við ofangreindum spurningum þurfi að liggja fyrir áður en farið er að 

fjölga enn frekar búsetuúrræðum fyrir skjólstæðinga velferðarsviðs borgarinnar í miðju 

íbúahverfinu.  

Kristín Vala Erlendsdóttir og Jón Finnbogsson 
 


